

กิจกรรมชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยรัฐบาลมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและ คุณธรรม เป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ที่มีวิสัยทัศน์ให้สังคมไทยมี คุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตสืบสานความเป็นไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบและมีสันติสุข และมุ่ง ส่งเสริมคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทำ ให้บุคคลมีความสุข ความก้าวหน้าในชีวิตและจะทำให้สังคมมีแต่สันติสุขอย่างแท้จริง ในการจะสร้างสังคมที่ดีจะ อาศัยแต่การมีนโยบายหรือแผนงานต่างๆ ของรัฐบาลอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทุกคน โดยการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือ ขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม สร้างคนดีสู่สังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนคนรอบข้างให้เป็นคนดี ทั้งในองค์กร ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นพลังร่วม สร้างสังคมคุณธรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมคุณธรรมที่พึงประสงค์ของ สังคมไทย ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้าง สังคมที่ดีและมีคุณธรรม

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง
๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมีวินัยในการปฏิบัติงานและมีวินัยในการดำรงชีวิต
๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๔. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้มีจิตอาสาต่อสังคมสาธารณะ

เป้าหมาย

ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสามารถปฏิบัติตามคุณธรรมที่พึงประสงค์ ของสังคมไทย ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างสม่ำเสมอ

สถานที่ดำเนินการ ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

